

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน อุดทน	ประธานสภาฯ	สมาน อุดทน	
๒	นายเฉลิม แก้วคุณอก	รองประธานสภาฯ	เฉลิม แก้วคุณอก	
๓	นางณรงค์ อุดทน	สมาชิก อบต.ม.๑	ณรงค์ อุดทน	
๔	นายวชิรวิทย์ เจริญ	สมาชิก อบต.ม.๓	วชิรวิทย์ เจริญ	
๕	นายประจวบ แทนสีดา	สมาชิก อบต.ม.๕	ประจวบ แทนสีดา	
๖	นายสมพร จงเทพ	สมาชิก อบต.ม.๔	สมพร จงเทพ	
๗	นายบัวรินทร์ สาลีเทศ	สมาชิก อบต.ม.๗	บัวรินทร์ สาลีเทศ	

ผู้มาประชุม ๗ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฮม ภู่นอก	นายก อบต.	เฮม ภู่นอก	
๒	นายบัวราญ ปุผาโล	รองนายก อบต.	บัวราญ ปุผาโล	
๓.	นายบุญตา แก้วคุณอก	รองนายก อบต.	บุญตา แก้วคุณอก	
๔.	นายเต็ม แก้วคุณอก	เลขานุการนายก	เต็ม แก้วคุณอก	
๕	นางสาวดวงใจ ชมพู่ท้อ	ปลัด อบต.	ดวงใจ ชมพู่ท้อ	
๖.	นายฐาปกรณ์ เทพประจักษ์	นายช่างโยธา	ฐาปกรณ์ เทพประจักษ์	
๗.	นายพิทักษ์ จันทสิทธิ์	ผช.ธุรการ	พิทักษ์ จันทสิทธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวดวงใจ ชมพู่ (เลขานุการสภาฯ) ระเบียบวาระที่ ๑	- เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูป – เทียน บูชา พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมต่อไป เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	- ไม่มี
ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓	รับรอง ญัตติเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายสมาน อุดทน (ประธานสภาฯ) นางสาวดวงใจ ชมพู่ (เลขานุการสภาฯ)	๓.๑ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับที่ ๒) - ผมขอเชิญท่านปลัด อบต.ในฐานะเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ที่ประชุมได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๑
นายสมาน อุดทน (ประธานสภาฯ)	เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรค หนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้
นายเฮม ภู่นอก (นายก.อบต.เมืองโดน)	- ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมทราบ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านการที่ได้มีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ นี้มีอยู่ ๓ ประเด็น
นายสมาน อุดทน (ประธานสภาฯ)	ประเด็นที่ ๑ เป็นการแก้ไขชื่อโครงการและเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อที่จะให้ครอบคลุมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ประเด็นที่ ๒ เป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและจำนวนเงิน เนื่องได้มีการตรวจสอบ พื้นที่ ที่จะดำเนินการแล้ว หากการเปลี่ยนแปลงประชาชนจะได้รับประโยชน์มากขึ้น ประเด็นที่ ๓ เป็นการแก้ไข โดยการย้ายปีงบประมาณเนื่องจากปีงบประมาณที่เคย กำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดของโครงการที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไขตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ ที่ ๒ ซึ่งประธานได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับทุกท่านแล้ว ท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีท่านใดจะแสดง ความคิดเห็นอีกหรือไม่

<p>ที่ประชุม นายสมาน อุดทน (ประธานสภา)</p>	<p>-ไม่มี ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก ก่อนที่จะให้ลงมติผมขออนับจำนวนสมาชิกในที่ประชุมก่อน และได้มีการนับจำนวนผู้เข้าประชุมได้ ๗ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะให้ มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับที่ ๒) ตามที่นายกเสนอหรือไม่ โปรดลงมติ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับที่ ๒) ตามที่นายกเสนอ</p>
<p>นายสมาน อุดทน (ประธานสภา) นางสาวดวงใจ ชมพู่ (เลขานุการสภา)</p>	<p>๓.๒ โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเดิม ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๙๔๘,๗๒๐ บาท เหลือ ๔๒๒,๕๔๐ บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) ประเภท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) รายการใหม่ ประเภท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท - ผมขอเชิญท่านปลัด อบต.ในฐานะเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณให้ที่ประชุมได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา - เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๓ (ข้อ ๒๗) การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๘๓๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทให้อยู่ในอำนาจที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้พิจารณาคำนวนเงินเพิ่ม หรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามนัย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>นายสมาน อุดทน (ประธานสภา) นายแฮม ภู่นอก (นายก อบต.เมืองโดน)</p>	<p>- ท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปเรียนเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นของการโอนงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ - เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้ เนื่องจากค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ต่อไปการคำนวณการปรับราคา ค่าK ผมขอเรียนเชิญนายช่างโยธา ได้ชี้แจง</p>
<p>นายฐาปกรณ์ เทพประจักษ์ (นายช่างโยธา)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ ถึงสายบ้านหนองขาม (ตำบลหนองพลวง)นั้นราคากลางที่คำนวณไว้ ตั้งเริ่มจัดจ้างจนถึงส่งมอบงานจ้างราคากลางวัสดุได้มีการปรับขึ้น จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างในส่วนที่ราคาวัสดุเพิ่มขึ้นให้กับผู้รับจ้างต่อไป</p>
<p>นายสมาน อุดทน (ประธานสภา)</p>	<p>- ท่านนายก และนายช่างโยธาก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่</p>
<p>นายประจวบ แทนสีดา (ส.อบต.หมู่ที่ ๕)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าช่วงนี้ น้ำมัน เหล็ก มีการปรับราคาขึ้นผมก็เห็นด้วยที่จะให้มีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพื่อเบิกให้ผู้รับจ้างในส่วนที่ปรับราคาขึ้นมาก</p>

นายสมาน อุดทน (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม	-มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ -ไม่มี
นายสมาน อุดทน (ประธานสภาฯ) มติที่ประชุม	-ก่อนที่จะให้ลงมติผมขอนับจำนวนสมาชิกในที่ประชุมก่อน และได้มีการนับจำนวนผู้เข้าประชุมได้ ๗ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะอนุมัติ ให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่นายกเสนอหรือไม่ โปรดลงมติอนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่นายกเสนอ จำนวน ๗ เสียง

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐น.

(ลงชื่อ) **ดวงใจ ชมพุทธิ์** ผู้จัดบันทึกการประชุม
นางสาวดวงใจ ชมพุทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

(ลงชื่อ) **เฉลิม แก้วคุณอก**
(นายเฉลิม แก้วคุณอก)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) **ประจวบ แทนลีดา**
(นายประจวบ แทนลีดา)

(ลงชื่อ) **บัวรินทร์ สาลีเทศ**
(นายบัวรินทร์ สาลีเทศ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบทั่วไป

ลงชื่อ **สมาน อุดทน**
(นายสมาน อุดทน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน